

Sơ lược sinh hoạt của Phật tử Việt Nam tại Bắc Úc Từ khi vận động thành lập Trung Tâm Phật Giáo Quốc Tế đến năm 2019

Vào Thập Niên 1980, một số Phật tử sinh sống tại Bắc Úc cùng ký tên vào thỉnh nguyện thư đề vận động Chính Phủ Bắc Úc cấp đất xây một trung tâm (chùa) Phật Giáo tại Darwin. Khi đó cộng đồng các sắc tộc Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Việt Nam, Trung Hoa, v. v... cùng ký tên xin cấp đất xây chùa. Trung Tâm Phật Giáo Quốc Tế (International Buddhist Centre) được xây dựng tại số 37 Parkside Crescent, Leanyer, NT 0812, Australia. Ban Trị Sự (BSNT Committee) của Hội Phật Giáo Bắc Úc (BSNT – The Buddhist Society of the Northern Territory, Darwin) điều hành những công việc hành chánh và Phật sự trong chùa.

Darwin lúc bấy giờ chỉ có một ngôi chùa này, Phật tử và đồng hương Việt Nam thường về chùa lễ Phật vào những dịp Tết Nguyên Đán, Phật Đản, Rằm, Mừng Một, v.v... Khi đó, chư Tăng thường trụ trong chùa đa số là chư Tăng người Thái Lan nên nhiều người Việt vẫn quen gọi là “chùa Thái”. Trong những dịp lễ, chư Tăng thuyết Pháp bằng tiếng Anh, tụng Kinh bằng tiếng Pali.

Đề ủng hộ tinh thần tu tập của Phật tử người Việt tại Darwin và duy trì các truyền thống Nguyên Thủy và Bắc Tông trong Trung Tâm Phật Giáo Quốc Tế, Bhante Sumedho, một vị Sư người Tích Lan, đã thỉnh về những tôn tượng từ Việt Nam và thiết lập bàn thờ Tây Phương Tứ Thánh – Đức Phật A Di Đà, các vị Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Địa Tạng Vương, ... trong Chánh điện. Bhante còn dựng lập Tôn tượng Đức Quán Thế Âm lộ thiên gần cổng chùa.

Năm 1993, Thầy Thích Quảng Ba, nhân một chuyến đi họp về người tỵ nạn, đã viếng Trung Tâm Phật Giáo Quốc Tế Darwin và cùng sinh hoạt với Phật tử người Việt sinh sống tại đây. Đây là lần đầu tiên một vị Tăng người Việt ghé thăm Darwin.

Năm 1997, Phật tử Tâm Quang Tiên Anh Thơ, nhân dịp đi họp tại Canberra, đã đến Tu Viện Vạn Hạnh lễ Phật và thăm Thầy Thích Quảng Ba. Khi từ Canberra về Darwin, Phật tử Tâm Quang đã thỉnh về một số kinh sách tiếng Việt và xin quý Sư Thái Lan và Tích Lan cho phép Phật tử người Việt có một thời Kinh tụng bằng tiếng Việt nhân dịp Lễ Vu Lan năm ấy.

Lễ Vu Lan bắt đầu vào lúc 6:30 chiều ngày 10 tháng 8 năm 1997 (nhằm ngày mùng 8 tháng 7 năm Đinh Sửu) là một dịp lễ mà lần đầu tiên Phật tử người Việt đã tụng một thời Kinh bằng tiếng Việt trên Bắc Úc. Khi đạo hữu Tâm Quang giới thiệu chương trình, mới bắt đầu niệm “Nam mô” thì Bhante, vị Sư người Tích Lan, đã hoan hỷ ngắt lời và ngạc nhiên rằng Việt Nam cũng niệm “Namo” sao! Tiếp theo là phần tụng Kinh, thật ra chỉ là nghe tiếng tụng Kinh qua băng cassette và dò theo quyển *Kinh Vu Lan* đã được photocopied và đóng thành tập. Sau thời Kinh Vu Lan, Phật tử cùng nhau dùng những món chay do quý Phật tử và quý đồng hương mang tới. Nhiều người rất vui vì ít có dịp được ngồi lại chuyện trò và ăn chay (quý Sư theo truyền thống Nguyên Thủy dùng bất cứ vật thực nào được cúng dường). Lễ Vu Lan năm ấy có khoảng 50 vị đồng hương Phật tử tham dự, không hẹn mà nhiều vị cùng mặc áo dài là quốc phục Việt Nam.

“Cái buổi ban đầu ...” còn lưu lại niềm vui nên nhiều người muốn tiếp tục tổ chức những buổi tụng Kinh bằng tiếng Việt. Khi đó Tâm Quang gợi ý là Việt Nam có ba ngày Rằm lớn: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên và đề nghị đến ngày Rằm tháng Mười năm Đinh Sửu 1997 quý đồng hương sẽ tiếp tục về Chùa cùng nhau tụng *Kinh Phổ Môn*. Tuy nhiên khi điện thoại thỉnh ý Thầy Thích Quảng Ba ở Canberra thì Thầy dạy rằng Rằm Hạ Nguyên không phải là truyền thống Phật Giáo, vậy nên tụng *Kinh Dược Sư* vì ngày Lễ Vía Đức Phật Dược Sư là ngày 30 tháng 9 Âm lịch. Với lòng bi mẫn đối với những người con Phật nơi Bắc Úc xa xôi, Thầy đã gửi một thùng *Kinh Dược Sư* và một băng cassette tiếng Thầy tụng *Kinh Dược Sư* cho Phật tử Bắc Úc nghe và dò theo.

Những năm sau đó, đồng hương và Phật tử lại tiếp tục về Chùa vào những dịp Tết Nguyên Đán, Phật Đản, Vu Lan, Vía Dược Sư, ... để cùng tụng Kinh bằng tiếng Việt.

Cho đến năm 2000, vì xót thương Phật tử người Việt tại Darwin khao khát Phật Pháp nên Thầy Thích Quảng Ba từ Tu Viện Vạn Hạnh, Thủ Đô Canberra, đến Darwin để hướng dẫn Lễ Vu Lan và nghi thức Bông Hồng Cài Áo.

Từ đó, Thầy Quảng Ba cùng quý Thầy trong Giáo Hội như Thầy Minh Hiếu, Thầy Bồn Điền, Thầy Nhật Tân, v. v... thường xuyên đến Darwin hướng dẫn Phật tử Darwin tu tập vào những dịp Tết Nguyên Đán, Phật Đản, Vu Lan, ...

Rằm tháng Giêng 2001	HT Thích Quảng Ba, Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra
Phật Đản 2001	HT Thích Quảng Ba, Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra
Vu Lan 2001	HT Thích Quảng Ba, Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra
Vía Đức Phật A Di Đà 04 - 07/01/2002	HT Thích Bồn Điền, Chùa Huyền Quang, Sydney và HT Thích Minh Hiếu, Thiền Viện Minh Quang, Sydney
Phật Đản 2002	HT Thích Nhật Tân, Chùa Pháp Quang, Brisbane
Vu Lan 2002	HT Thích Quảng Ba, Thầy Thích Đạo Phổ, Thầy Thích Đạo Nguyên, Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra
Rằm tháng Giêng 2003	HT Thích Quảng Ba, Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra
Phật Đản 2003	TT Thích Đạo Nguyên và TT Thích Đạo Hiền, Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra
Vu Lan 2003	HT Thích Quảng Ba, TT Thích Đạo Chơn, Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra
Sám Hối Hồng Danh 15 & 16/11/2003	HT Thích Minh Hiếu, Thiền Viện Minh Quang, Sydney
Rằm tháng Giêng 2004	HT Thích Quảng Ba, Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra
Phật Đản 2004	HT Thích Quảng Ba và Thầy Thích Đạo Chuyên, Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra
Vu Lan 2004	HT Thích Nhật Tân, Chùa Pháp Quang, Brisbane
Rằm tháng Giêng 2005	TT Thích Đạo Chuyên, Sư Cô Thích Nữ Đạo Hỷ, Sư Cô Thích Nữ Đạo Nghiêm, Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra
Phật Đản 2005	HT Thích Quảng Niệm, Chùa Bảo Tạng, Việt Nam và

	HT Thích Minh Tuệ, Chùa Già Lam, Việt Nam
Vu Lan 2005	HT Thích Quảng Ba, NS Thích Nữ Đạo Hương, Sư Cô Thích Nữ Đạo Từ, Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra
Ngày Tu Học - Retreat Day, v.v...từ 01/12 đến 04/12/2005	HT Thích Quảng Ba, Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra và TT Thích Đạo Hiền, Chùa Nguyên Thiều, Sydney

Hình ảnh sinh hoạt và tu học tại Chùa Quốc Tế Darwin

Thời gian từ 1990 đến 2005

Cố vấn tinh thần: Hòa Thượng Thích Quảng Ba

Quý Thầy thường đến Darwin vào cuối tuần. Lịch trình hoàng Pháp gồm có buổi thuyết Pháp bằng tiếng Anh vào tối thứ Sáu ; ngày thứ Bảy hoặc đi thăm tù nhân, hoặc tham gia những sinh hoạt của Trung Tâm Phật Giáo Quốc Tế, như lớp Giáo Lý thiếu nhi, v. v... Sáng Chủ Nhật cử hành buổi lễ chính và buổi trưa có thời tụng Kinh hoặc thuyết Pháp. Nhiều đồng hương và Phật tử vì bận rộn trong nông trại hay buôn bán ở chợ trời vào những ngày cuối tuần nên không thể đến ban ngày được, vì vậy quý Thầy có thêm thời tụng Kinh và cúng thí thực vào buổi tối trước khi ra phi trường.

Từ năm 2000, vâng lời dạy của quý Thầy, Phật tử người Việt tại Darwin có thời tụng Kinh hằng tuần vào 4 giờ chiều thứ Bảy, một tuần tụng *Kinh Phổ Môn*, một tuần tụng *Sám Hối*. Về sau, thời tụng Kinh bằng tiếng Việt hằng tuần đã được sắp xếp lại vào 4 giờ chiều Chủ Nhật. Khi gia đình đồng hương hữu sự, Phật tử người Việt tụng *Kinh A Di Đà* để hộ niệm và cầu siêu hằng tuần. Ngoài ra, vào những dịp Lễ Vía Phật và Bồ Tát, thì tụng *Kinh Phổ Môn*, *Mục Liên Sám Pháp*, *Kinh Địa Tạng*, *Kinh Dược Sư*, *Kinh Bốn Mươi Tám Lời Nguyện của Đức Phật A Di Đà*, v.v...

Phật tử người Việt tại Darwin cũng tham gia đắc lực vào những sinh hoạt chung của Trung Tâm Phật Giáo Quốc Tế vào những dịp lễ như Lễ Tam Hợp Vesak (Phật Đản Sanh, Thành Đạo và Nhập Niết Bàn), Lễ Dâng Y Kathina, cầu nguyện cho nạn nhân thiên tai và nhân họa như sóng thần tsunami, khủng bố tại Bali, v.v... Phật tử người Việt cũng góp phần không nhỏ vào những buổi bán thức ăn gây quỹ (International Food Fair) và những ngày làm công quả (working bee) của Trung Tâm.

Mỗi sáng Chủ Nhật, thiếu nhi người Việt cùng thiếu nhi người Úc, Tích Lan, Miên Điện, v.v... đến học lớp Giáo Lý bằng tiếng Anh (Dharma class) do Bhante Sumana (vị Sư người Tích Lan) và các thiện nguyện viên người Úc, Tích Lan và Việt Nam phụ trách.

Phật tử người Việt tại Darwin còn đóng góp tịnh tài vào những công việc xây dựng và từ thiện tại Úc, Việt Nam và các nước khác, như xây dựng cư xá La Hầu La tại Canberra, chùa Pháp

Quang tại Brisbane, Thiền Viện Minh Quang tại Sydney, chùa Pháp Hoa tại Adelaide, Tu Viện Quảng Đức tại Melbourne, v.v..., ủng hộ Thầy Thích Linh Quang khi Thầy bị tai nạn tại Ấn Độ, ủy lạo nạn nhân sóng thần tsunami, hỏa hoạn tại Victoria, lũ lụt tại Queensland, động đất tại Nepal, trợ giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa ở quê nhà, ủng hộ các buổi gây quỹ cho các Hội từ thiện như Hội Hồng Thập Tự, One Body Village, Cao Ủy Liên Hiệp Quốc Về Người Tỵ Nạn (UNHCR), v.v...

Mùa Vu Lan năm 2002, Thầy Thích Quảng Ba cố vấn thành lập Hội Phật Tử Việt Nam tại Darwin, Bắc Úc, với thành phần Ban Trị Sự lâm thời gồm:

Hội Trưởng:	Đạo hữu Bửu Từ
Phó Hội Trưởng:	Đạo hữu Tâm Quang Tiên Anh Thơ
Thư Ký:	Đạo hữu Nguyễn Thành Bửu
Thủ Quỹ:	Đạo hữu Đình Công Phúc
Ủy Viên Giao Tế:	Đạo hữu Lâm Bình Bắc
Thành Viên:	Đạo hữu Tạ Văn Thâm, Đạo hữu Lê Thị Phượng, Đạo hữu Nguyễn Thị Hiền, Đạo hữu Tô Thị Yến Linh

Mùa Vu Lan năm 2003, Thầy Quảng Ba đã đề nghị Phật tử đề cử đại biểu của Hội Phật Tử Việt Nam tại Darwin, Bắc Úc, tham dự Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 02 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan tổ chức tại Chùa Pháp Quang, Thành Phố Brisbane. Đạo hữu Lâm Bình Bắc và Tâm Quang Tiên Anh Thơ được đề cử tham dự Đại Hội.

Từ năm 2003 đến nay, Phật tử ở Darwin đã tham dự các Khóa An Cư và Tu Học Phật Pháp do Giáo Hội tổ chức hằng năm.

Từ cuối năm 2004, ngoài những thời tụng Kinh hằng tuần vào chiều Chủ Nhật, Phật tử người Việt tại Darwin còn có thêm thời tụng Kinh hằng tháng vào sáng thứ Bảy.

Tháng Tư năm 2006, Sư Cô Thích Nữ Huệ Căn, Thiền Viện Tuệ Căn, Perth, đến Darwin giới thiệu Sư Cô Thích Nữ Trí Định và Sư Cô Thích Nữ Nguyên Khiêm về Darwin thường trụ tại Trung Tâm Phật Giáo Quốc Tế hướng dẫn Phật tử tu học.

Từ năm 2006 đến năm 2012, hai vị Sư Cô đã sắp xếp lịch tu học và tổ chức các buổi lễ Phật Giáo cho Phật tử người Việt và các sắc tộc khác tại Darwin. Quý Thầy trong Giáo Hội đến Darwin khi có gia đình đồng hương hữu sự.

Hai vị Sư Cô đã mở lớp dạy tiếng Việt cho thiếu nhi người Việt. Thiếu nhi người Úc và vài sắc tộc khác cũng đến học. Cha mẹ các em, nhiều vị đã ở lại phụ lớp.

Đồng hương và Phật tử người Việt đã tham dự nhiều buổi lễ Phật Giáo được tổ chức tại các chùa thuộc nhiều sắc tộc khác như chùa Thái, chùa Miên, chùa Tây Tạng, ...

Tháng 8 năm 2007, quý Thầy người Tây Tạng (Tibetan Gouta Monks) đến Thành Phố Darwin thực hiện Hoa Mandala tại Supreme Court. Trong thời gian này, đồng hương và Phật tử người Việt cùng lớp Giáo Lý thiếu nhi (Dharma class) đã đến chiêm bái và dự lễ rải cát Mandala vào hồ nước trong tòa nhà Quốc Hội Bắc Úc (NT Parliament House).

Tháng 6 năm 2013, Trung Tâm Phật Giáo Quốc Tế hội đủ duyên lành cung nghinh Đức Đạt Lai Lạt Ma khi Ngài quang lâm Thành Phố Darwin trong chuyến hoằng pháp Úc Châu.

Từ khoảng năm 2012, Thầy Thích Nhuận Tăng, Sư Cô Thích Nữ Phương Ngân, Ni Sư Thích Nữ An Quy và nhiều Tăng Ni lần lượt đến Darwin hướng dẫn Phật tử người Việt tu học.

Năm 2012, Phật tử Quảng Ngạn Phạm Văn Quang và Phật tử Nguyễn Thành Phạm Việt Hồng từ Mỹ qua Darwin cùng các đồng hương Phật tử tham gia những buổi tụng Kinh hằng tuần, đồng thời tiếp tục chuẩn bị những bữa cơm chay để Phật tử dùng sau thời Kinh.

Tháng 7 năm 2015, quý Thầy Thích Quảng Ba và Thầy Thích Nguyên Tạng đến Darwin chủ trì tang lễ Phật tử Thiện Chơn Tiên Vĩnh Lạc. Nhân dịp này, Thầy Quảng Ba nhắc lại việc thành lập Hội Phật Tử người Việt tại Darwin. Sau đó, Phật tử Quảng Ngạn đã liên lạc với Thầy Nguyên Tạng để cung thỉnh chư Tăng Ni trong Giáo Hội đến Darwin hướng dẫn Phật tử người Việt tu tập vào những dịp Rằm tháng Giêng, Phật Đản, Vu Lan, ...

Vu Lan 2015	TT. Thích Viên Trí, Chùa Pháp Hoa, Adelaide
Rằm tháng Giêng 2016	TT Thích Viên Tịnh, Chùa Bảo Minh, Melbourne
Phật Đản 2016	TT Thích Phổ Hương, Chùa Long Quang, Sydney
Vu Lan 2016 – Lễ Quy Y	TT Thích Nguyên Tạng, Tu Viện Quảng Đức, Melbourne
Rằm tháng Giêng 2017	TT Thích Nhuận Chơn, Tu Viện Kim Cang, Melbourne
Phật Đản 2017	ĐĐ Thích Hạnh Phẩm, Tu Viện Từ Ân, Melbourne
Vu Lan 2017	TT Thích Tâm Phương, Tu Viện Quảng Đức, Melbourne
Rằm tháng Giêng 2018	1/ Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết, Chùa Báo Ân, Sydney 2/ Ni Sư Thích Nữ Như Như, Chùa Báo Ân, Sydney 3/ Ni Sư Thích Nữ Hạnh Từ, Tịnh Thất Huệ Lâm, Sydney 4/ Ni Sư Thích Nữ An Hiếu, Chùa Pháp Hưng, Brisbane 5/ Sư Cô Thích Nữ An Thảo, Tịnh xá Minh Đăng Quang, Sydney 6/ Sư Cô Thích Nữ Thảo Liên, Thiền Viện Minh Quang, Sydney 7/ Sư Cô Thích Nữ Thành Liên, Tịnh xá Minh Đăng Quang, Sydney
Phật Đản 2018	TT Thích Như Định, Chùa Thiên Ân, Sydney
Vu Lan 2018	HT Thích Nguyên Trục, Chùa A Di Đà, Sydney Sư Cô Thích Nữ Giới Huyền, Darwin
Rằm tháng Giêng 2019 – Lễ Quy Y	Sư Cô Thích Nữ Giới Huyền, Darwin
Phật Đản 2019	ĐĐ Thích Hạnh Phẩm, Tu Viện Từ Ân, Melbourne Sư Cô Thích Nữ Giới Huyền, Darwin

Hình ảnh sinh hoạt và tu học tại Chùa Quốc Tế Darwin
Thời gian từ 2016 đến 2019
Cố vấn tinh thần: Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng

Từ khoảng tháng 8 năm 2018 đến nay, Sư Cô Thích Nữ Giới Huyền thường trụ tại Trung Tâm Phật Giáo Quốc Tế hướng dẫn Phật tử Darwin tu học.

Từ tháng 3 năm 2019 đến nay, có hai lớp dạy tiếng Việt vỡ lòng cho thiếu nhi người Việt vào mỗi chiều Chủ Nhật. Ngoài ra còn có những lớp Thái Cực Quyền, Thái Cực Đạo, những buổi tập múa lân, tập múa hát, v.v... để trình diễn vào những dịp Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, ... và trong những buổi bán thức ăn gây quỹ (International Food Fair) cho Trung Tâm Phật Giáo Quốc Tế.

Sau nhiều năm vận động, Hội Phật Giáo Việt Nam Bắc Úc đã được thành lập.

Mùa Vu Lan năm 2019, Hội Phật Giáo Việt Nam Bắc Úc được chính thức công nhận là thành viên thứ 43 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan.

Thành phần Ban Trị Sự lâm thời gồm:

Hội Trưởng:	Đạo hữu Quảng Ngạn Phạm Văn Quang
Phó Hội Trưởng:	Đạo hữu Liên Tú Nguyễn Cẩm Tú
Thư Ký:	Đạo hữu Minh Trọng Tiền Lạc Quan
Thủ Quỹ:	Đạo hữu Lệ Tâm Tiền Anh Nhi
Ủy Viên Giao Tế:	Đạo hữu Quảng Diệu Lindsey Phạm

Hội Phật Giáo Việt Nam Bắc Úc đề cử Đạo hữu Minh Trọng Tiền Lạc Quan, Thư Ký của Hội, là đại biểu tham dự Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 06 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, Thành Phố Melbourne.

Như tên gọi, “Trung Tâm Phật Giáo Quốc Tế” tại Darwin, Bắc Úc, là nơi hội tụ các truyền thống Phật Giáo như Nam Tông, Thiên Tông, Mật Tông, Bắc Tông, ... Trong các dịp lễ, Phật tử được cung nghinh cùng một lúc chư Tăng Ni thuộc các truyền thống Phật Giáo khác nhau, cũng như thuộc các sắc tộc khác nhau. Do vậy, nghi thức của nhiều truyền thống được thực hành trong cùng một buổi lễ. Có thể nói đây là đặc điểm của Trung Tâm Phật Giáo Quốc Tế tại Darwin.

Tuy Darwin là một thành phố nhỏ ở nơi xa xôi hẻo lánh với dân số tương đối ít, không có đông Phật tử như ở các Tiểu Bang khác của Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, nhưng đồng hương và Phật tử tại đây đã cố gắng duy trì sinh hoạt Phật Pháp trong những thập niên qua. Chúng con thành tâm mong mỗi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan tiếp tục gia hộ chúng con trong bước đầu sơ cơ học Đạo.

Darwin, Bắc Úc, tháng 9 năm 2019
Tâm Quang (sơ thảo)

Quảng Ngạn, Minh Trọng, Lệ Tâm (bổ sung và hiệu đính)